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To,  
BSE Limited 
The Corporate Relationship Department  

National Stock Exchange of India Limited 
 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Dalal Street, Mumbai – 400001 Bandra (East), Mumbai - 400 051 
BSE Scrip Code: 512455 NSE Symbol: LLOYDSME 
  
Sub:  Intimation under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
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Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please note that the Notice of Postal Ballot was published on 15th December, 2023 in Business 
Standard (All Editions) and Navrashtra (Marathi). Further, we enclose herewith the copies of newspaper 
advertisement regarding the Notice of Postal Ballot for your records. 
 
We request you to kindly take the above in your records. 
 
Thanking you, 
Yours faithfully, 
For Lloyds Metals and Energy Limited 
 
 
Trushali Shah 
Company Secretary 
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The Indian stock markets have been on 
a high — the Sensex achieved another 
milestone, closing above 70,000 on 
Thursday. Market experts say the 
momentum is likely to continue. 

“Downward-trending global inter-
est rates, moderating global growth 
and stable domestic growth have 
created a Goldilocks situation for India. 
There is still scope for a 5-10 per cent 
upside over the next few quarters, bar-
ring some unexpected and sharp 
downturn in the global economy,” says 
Mihir Vora, chief investment officer, 
TRUST Mutual Fund. 

The rising market, however, poses 
a dilemma for investors on whether to 
continue buying, reduce equity hold-
ing, or exit equities altogether. 
According to experts, one should avoid 
extreme steps and stick to one’s core 
asset allocation. 

Avoid overexposure to stocks 
The prevailing exuberance may 
trigger within you a fear of missing 
out (FOMO). However, avoid exces-
sive exposure to stocks or equity 
mutual funds. “In a bull market, 
many buy just about any-
thing. Pay heed to val-
uations and fundamentals 
instead of getting carried 
away,” says Santosh Joseph, 
chief executive officer and 
founder, Germinate 
Investor Services and 
Refolio Investments.  

Equity allocation should 
remain in line with the orig-
inal asset allocation. 

At the other extreme, some inves-
tors may want to exit stocks and 
equity mutual funds altogether. By 
doing so, you risk missing out on 
potential gains if the markets rise 
further. “Equity allocation should 
remain an important component in 
meeting one’s long-term wealth cre-
ation objective,” says Asit 
Bhandarkar, senior fund manager-
equity, JM Financial Asset 
Management. 

Limit small and midcap exposure 
Investors should avoid over-allocat-

ing to small and midcap stocks, despite 
their recent strong performance.  

“Valuations of mid-caps and small-
caps are at highs and the margin of 
safety has reduced. Over-concentra-
tion of the portfolio in a few stocks or 
sectors and use of leverage to enhance 
returns are clearly the biggest risks to 
be avoided,” says Vora. 

Allocate more money to large-cap 
stocks and mutual funds. “We see 
greater merit in allocating to large caps, 

given their stability, strength 
and reasonable valuations,” 
says Bhandarkar. Use a mix 
of passively managed index 
funds and smart-beta funds 
focusing on large-caps. 

Avoid penny stocks 
In bull markets, many inves-
tors trade in penny stocks. 
This is fraught with danger.   
“Going from mid to  

small caps, small- to micro-caps just 
because the stock has not moved relative 
to others is a poor reason to buy. 
Currently, there are many stocks where 
the free float is very limited, and these 
are moving at hyper-speed. Don’t get 
caught in ‘pump-and-dump’ opera-
tions,”  says Vora. 

Closely examine your portfolio’s 
asset allocation to identify deviations. If 
you do not have an asset allocation, 
create one that aligns with your financial 

goals and risk profile.  
“Having an asset allocation is crucial 

as it contributes to building a stable  
portfolio and mitigating the risk of  
overconcentration in any single asset or 
investment,” says Joseph.  

If you are underinvested in equities, 
stagger your investments in equity or 
equity mutual funds (using systematic 
investment plans in the latter). If your 
equity allocation has risen, rebalance. 

“After a significant bull run, the 
equity weight in a portfolio may exceed 
the desired level due to market 
dynamics. This could be an ideal time 
for investors to rebalance their  
portfolios by reallocating funds to other 
asset classes,” says Alekh Yadav, head of 
investment products, Sanctum Wealth. 
 
Diversify portfolio 
Diversification is a key element of 
portfolio construction.  

“Investors must diversify across 
different asset classes, sectors, and 
instruments. They should consider 
their risk tolerance, return objectives, 
investment horizon, and liquidity 
needs to decide the extent of alloca-
tion to different asset classes,”  
says Yadav. 

Allocate more to debt. “With 
equity valuations rising and fixed-
income rates at elevated levels, one 
can consider making an incremental 
allocation to fixed income,” says Vora. 
One should also have a 10-15 per cent 
allocation to gold. 

YOUR 
MONEY

RAM PRASAD SAHU 
Mumbai, 14 December 

The stock of Bharat 
Electronics (BEL) rea -
ched its all-time high 

after the government-owned 
aerospace and defence elec-
tronics company announced 
last week that it had won orders 
worth ~3,915 crore. 

The company received an 
order of ~580 crore from the 
Indian Army related to the 
annual maintenance contract 
(AMC) of radars. It indicated 
that the project would involve 
the participation of Indian 
electronics and associated 
industries, including medium 
and small enterprises, which 
are sub-vendors of BEL. 

The company has also 
received additional orders 
worth ~3,335 crore related to 
AMC for airborne early warn-
ing and control (or AEW&C), 
software-defined radios, and 
passive night vision binocu-
lars, among others. With the 
latest orders, the total order 
book for the company on a 
cumulative basis for 2023–24 
(FY24) is ~18,298 crore. 

Brokerages believe that the 
existing orders and incremen-
tal orders to follow should help 
the company exceed its 
annual targets. Analysts at 
ICICI Securities, led by Amit 
Dixit, say, “We expect 
additional orders worth ~6,800 

crore in the remaining part of 
FY24 about the fuses for the 
Indian Army (estimated at 
~4,000 crore) and subsystems 
for Naval platforms (estimated 
at ~2,800 crore). This is likely 
to result in FY24 order inflow 
of ~25,000 crore compared to 
the current guidance of 
~20,000 crore.” In the medium 
term, brokerages point to a 
strong pipeline opportunity 
for the public sector unit.  

The robust ordering pipe-
line includes large-ticket con-
tracts such as the ~20,000 
crore quick reaction surface-
to-air missile (SAM) order and 
the ~15,000 plus order for 
medium-range SAM, long-
range radars, and electronic 
warfare systems. This would 
ensure annual orders of 
~20,000 or more for BEL. 

The order backlog at the 
end of the first half of FY24 
stood at ~68,700, up 30 per 
cent year-on-year, which 
translates into 3.8 times the 
trailing 12 months’ revenue. 

With the incremental 
orders and the medium-term 
opportunity/pipeline, revenue 
visibility is expected to be 
strong over the next three to 
four years. The pace of  
execution will also be tracked 
by brokerages, and any 
improvement here could lead 
to further upsides. 

Its revenues in the July-
September quarter missed 
estimates due to the spillover 
of execution to the second half 
of FY24. The results were a 
mixed bag, with revenues 
coming in flat over the year-
ago quarter while operating 

performance was robust. Its 
gross margins expanded by 550 
basis points (bps) over the year-
ago quarter, and operating 
profit margins were up 350 bps. 
It reported a 33 per cent growth 
in net profit, which came in 
line with Street estimates.  

Geojit Research is positive 
on the firm, given a robust 
order backlog, enhanced order 
inflow visibility, a healthy mar-
gin profile of 23 per cent, and 
strong earnings visibility of  
15 per cent annually . It has a 
‘hold’ rating and believes that 
premium valuations for the 
company are justified. ICICI 
Securities, which maintained a 
‘buy’ rating, increased its val-
uation multiple to 28 times 
from the earlier 27 times to fac-
tor in the strong order inflow 
and steady execution.

Brokerages see a robust pipeline in the medium term

BULKING UP
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Rebalance by booking profits in mid and smallcaps, allocate to fixed income

Indian private equity (PE) and venture capital (VC) funds have 
delivered higher returns than the benchmark Sensex over the 
past decade, according to a study by Crisil and Oister Global.  

As of March 2023, a gauge tracking PE/VC performance 
beat the Sensex by 13.5 per cent in the past 10 years. Notably, 
the outperformance was not driven by a handful of funds.  

“This performance is not driven by a few funds — distribu-

tion of alpha recorded by funds in the benchmark over their 
respective public market equivalent reveals that more than  
75 per cent of the funds have generated positive alpha,” said 
Crisil. PE/VC funds largely invest in the unlisted space and 
early-stage companies. “A key contributor to this success has 
been the PE-VC markets, which have risked capital and sown 
financial knowhow,” said the Crisil report.  BS REPORTER

WHY OVER-ALLOCATION TO MID AND SMALLCAPS IS RISKY  
Average returns  n Largecap   n Midcap   n Smallcap (%)

        2018              2019               2020               2021              2022            YTD 2023 
Returns are of regular plans                                                                                              Source: NGEN Markets 
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PE/VCs deliver higher returns than bourses: Crisil report 



सीएफ फंडचा मुद््ाही चच््ेला 
आतापय्वत 723 रोवहत््े दुर्स्् करण्यात आले. आता ऑनलाईन वसस्थटमने ही दुरस्््ी होते.
तक््ार केल्यावर तीन वदवसांत दुर्स््ीचे काम करावे
लागते. काँग््ेसचे आमदार बाळासाहेब िोरात यांनी
वसस्थटम सुधारण्याची मागणी केली. प््ाजक्त तनपुरे
यांनी एसीएफ फंडाचा मुद््ा उपस्थित केला. यासाठी 2
हजार कोटी आहे. जे रोवहत््े दुर्स््ीला येतात, ते
ओव्हरलोड होतात. नादुर्स्् होतात, या वनधीतून
रोवहत््े दुर्स््ी करावी अशी भूवमका मांडली. संजय
जगताप यांनीही प््श्न यावर उपस्थित केले.

BL
XJ

‘त्या’ वक्तव्याबद््ल
पवार यांची ददलदगरी
नागपूर. ‘पीएच.डी. कर्ि काय जदवे
लावणाि’?  या जवधािावि चोहोबािूंिी
टीकेची झोड उठल्यािंति उपमुख्यमंत््ी
अजित पवाि यांिी अखेि जदलजगिी व्यक्त
केली. जवधािभवि पजिसिात ते प््साि
माध्यमांशी बोलत होते. मंगळवािी
जवधािपजिषदेत उपमुख्यमंत््ी अजित पवाि
यांिी पीएच.डी. किणाऱ्या जवद््ार्य्ाा्बाबत
एक जवधाि केले होते. काँग््ेसचे सतेि
ऊफ्फ बंटी पाटील यांिी उपस्थित केलेल्या
प््श्िावि बोलतािा पीएच.डी. कर्ि काय
जदवे लावणाि का? असे अजित पवाि
म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यावि टीकेची
झोड उठली. त्यािंति अजित पवाि यांिी
त्यांच्या या जवधािावि जदलजगिी व्यक्त
केली. पवाि म्हणाले, पीएच.डी.संदभ्ाात
मी काल िी भूजमका मांडली, त्याचा
जवपय्ाास किण्यात आला. मी याआधीही
सभागृहात भूजमका मांडली आहे.

अण्णाभाऊंना
भारतरत्न देण्याची
दिफारस: पाटील
नागपूर. साजहत्यित्ि अण्णाभाऊ साठे यांिा
भाितित्ि हा सव््ोच्् िागिी पुिथ्काि
जमळावा, यासाठी िाज्य सिकाि के्द््
सिकािकडे जशफािस किणाि असल्याची
माजहती मंत््ी गुलाबिाव पाटील यांिी
जवधािसभेत एका लक््वेधी सूचिेच्या
उत््िात जदली. भािपाचे आमदाि सुिील
काबंळ ेयांिी  जवधािसभेत मातंग समािाच्या
प््श्िावि लक््वेधी सूचिा मांडली होती.
यावेळी उत््ि देतािा पाटील म्हणाले,  मातंग
समािाच्या सवा्ाग्ीण जवकासासाठी ि््ांजतवीि
लहिुी साळव ेमातगं समाि अभ्यास आयोग
गजठत किण्यात आला होता. या आयोगाच्या
68 जशफािशी्ची सिकािकडूि
अंमलबिावणी सुर् आहे. साजहत्यित्ि
अण्णाभाऊ साठे महामंडळातफ््े िेट
कि्ापुिवठा जवतजित केला िात आहे.

QUICK NEWS#

अररावती रिसूल दवभाग आघाडीवर, रदत आदण पुनव्ासन रंत्््यांची सभागृिात रादिती

\ नागपूर,  निराष््् ् न्यूज नेरिक्क.
सततची िाजपकी आजण कि्ाबािािीपणाला
कंटाळूि  िाज्यात गेल्या 10 मजहन्यांत
2,478 शेतकऱ्यांिी
आत्महत्या केल्याची
माजहती  मदत आजण
पुिव्ासि मंत््ी अजिल
पाटील यांिी गुर्वािी
जवधािसभेत लेखी
प््श्िाच्या उत््िात जदली
आहे. िाज्यात सव्ााजधक आत्महत्या या
अमिावती महसूल  जवभागात ति सव्ााजधक
कमी आत्महत्या पुणे जवभागात घडल्या
आहेत. काँग््ेसच्या कुणाल पाटील यांिी
शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्येबाबत तािांजकत
प््श्ि जवचािला होता. या प््श्िाच्या लेखी
उत्ि्ात पाटील यािंी िािेवािी 2023 त े31
ऑक्टोबि 2023 या कालावधीत झालेल्या
शेतकिी आत्महत्येची माजहती जदली आहे. 

2,478 शेतकऱ्यांनी संपविले जीिन

\ नागपूर,  निराष्््् न्यूज नेरिक्क. िाज्यातील
वीिसंिचिेतील सुधािणेसाठी हिािो कोटी
मिंिू किणय्ात आल ेअसिू, यातूि अजतजिकत्
यंत््णा उभािणे व िुन्या यंत््णेत
सधुािणसेाठी िाजय् सिकािि ेजमशि हातात
घेतले असल्याची माजहती
उपमुख्यमंत््ी व ऊि्ाामंत््ी देवे्द््
फडणवीस यांिी जवधािसभेत
जदली. अजभमन्यू पवाि यांिी
मांडलेल्या लक््वेधीवि ते बोलत होते. औसा
जवधािसभेला 325 कोटी जदले. जसस्थटम
सुधािणेचे काम हाती घेण्यात आले आहेत. या
मतदािसंघात होत असलेल्या कामांचे
काय्ाादेशही देण्यात आले आहे. कामदेखील
सुर् केले आहे. आिडीएसएसद््ािे 5 उपके्द््
माजगतले. यासंबंधीची पूण्ा प््ज््िया पुढील दोि
ते तीि मजहन्यात काम सुर् होईल. याजशवाय
आणखी 11 उपकेद्््ाचंी क्म्तावाढ कलेी िाईल.
त्यात 10 एमबी एवढी क््मतावाढ केली िाईल. 

प््त्युत््र: उपरुख्यरंत््ी फडणवीस यांची रादिती = 11 उपक्ेद््ांची क््रता वाढवली 

आरडीएसएस योजनेतून िीजसंरचनेत सुिारणा

नाना पटोल ेयाचंा आरोप, सदंवधानातील तरतदुीच ेआयोगाकडनू सरा्ास उलल्घंन आक््ेप

पोरवनिडणुका राळण्यासाठी के्द््ाचा दबाि
\ नागपूर,  निराष््् ् न्यूज नेरिक्क. के्द््
सिकािच्या दबावामुळेच जिवडणूक आयोगािे
िाज्यातील पुणे आजण चंद््पूि लोकसभा
मतदािसघंातील पोटजिवडणकुा टाळलय्ा, असा
आिोप काँग््ेस प््देशाध्यक्् िािा पटोले यांिी
केला. 
जवधािभवि पजिसिात ते प््साि माध्यमांशी
बोलत होते. िािा पटोले म्हणाले, जिवडणूक
आयोगावि के्द््ाचा जकती दबाव आहे हे उच््
न्यायालयािे काल फटकािले त्यातूि जदसते.
लोकसभा सदथ्याचे जिधि झाले आजण
लोकसभेचा कालावधी एक वष्ााचा असेल ति
पोटजिवणूक घेतली पाजहिे तसेच जवधािसभा
सदथ्याचे जिधि झाले आजण सहा मजहन्यांचा
कालावधी असेल ति पोटजिवडणूक घेतली
पाजहिे अशी संजवधािात तितूद आहे पण
जिवडणूक आयोगािे पुणे व चंद््पूिची
पोटजिवडणूक घेतली िाही. जिवडणूक आयोग

के्द्् सिकािच्या दबावाखाली काम कित आहे
उघड आहे. जिवडणूक आयोगािे आतातिी
सुधािावे, असा सल्ला पटोले यांिी जदला.
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सरकारने ददलेली आकडेवारी

अमरावती 951
मराठवाडा 877
नागपूर 257
नाचशक 254
लातूर चजलह्ा 64
िुळे 48
पुणे 27

चवभाग मृतय्ूिी 
संखय्ा

पीकचवमा कंपनय्ांना 2300
कोटी: कृचिमंत््ी

दरम्यान, पंतप््धान
पीक ववमा योजने्तग्ात

2023 च्या खरीप हंगामात
राज्य सरकारच्यावतीने
पीक ववमा कंपन्यांना 2300
कोटी 34 लाख र्पयांचा
वनधी ववतवरत करण्यात आल्याची मावहती कृषी
मंत््ी धनंजय मुंडे यांनी अन्य एका प््श्नाच्या
लेखी उत््रात वदली आहे. 

दुषक्ाळी, अवकाळी बाचित
क््ेत््ासाठी चनिी उपलबि्
खरीप हंगाम -2023 मध्ये जानेवारी ते सप्टे्बरमधील
अवतवृष््ी, पूर, अवकाळी पाऊस, वादळीवारे आवण
गारपीट यामुळे 34 वजल्ह््ांत शेती, फळवपकांचे एकूण
16 लाख 50 हजार हेक्टर क््ेत्् बावधत झाले आहे. सदर
बावधत क््ेत््ासाठी 1630 कोटी 12 लाख र्पये एवढा
वनधी उपलब्ध कर्न देण्यात आला असून नुकसान
भरपाई वाटपाची काय्ावाही मदत आवण पुनव्ासन
ववभागामाफ्फत सुर् असल्याचे मुंडे यांनी आपल्या उत््रात
नमूद केली आहे.

एक लाखाची आवि्टक मदत :  शतेकिी आतम्हतय्ा िोखणय्ासाठी िाजय् सिकािकडिू
जवजवध उपाययोििा िाबजवल्या िात आहेत. त्यात शेतमालाला हमीभाव, एक र्पयात
पीक जवमा कि्ा, िमो शेतकिी महा सन्माि जिधी योििेतंग्ात प््त्येक वष््ी सहा हिाि
र्पये मदत जदली िाते. िाजपकी, कि्ाबािािीपणा आजण कि्ापितफेडीचा तगादा या
कािणांमुळे शेतकिी आत्महत्या झाली असल्यास मदत आजण पुिव्ासि जवभागाकडूि
शेतकिी कुटुंबाला एक लाख र्पये इतकी आज्िाक मदत जदली िाते, अशी माजहतीही
मंत््ी पाटील यांिी उत््िात जदली आहे.

कामचुकार कंत््ारदारांिर कारिाई
सोलापूरमध्ये काही कंत््ाटदार काम घेतात परंतु करीत नाही. तीन चार
वष्ाापूव््ी काम घेतले. ते अद््ापही केले नाही. आता नव्याने त्यांनाच कंत््ाट
वमळाले. काम अडवून ठेवतात. अनेक उसाच्या शेतातून वीज वावहनी गेली

आहे. त्या वशसट्टंग करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होते,
नुकसानभरपाई वमळत नाही, याकडे माळवशरसचे आमदार राम

सातपुते यांनी लक्् वेधले. ऊज्ाामंत््ी फडणवीस यांनी कामचुकार
कंत््ाटदारांवर कठोर कारवाई करण्याची ग्वाही वदली.

\ नागपूर, ब्युरो वरपोर्टर. आिक््णासाठी
जठकजठकाणी उपोषण होत आहे. काही्च्या
उपोषणाला सिकाि िात आहे. काही्कडे
पाठ जफिजवत आहे. सध्या स्थितीत
आिक््णाच्या िावावि िाज्यात थ्पध्ाा लागली
आहे. ओबीसी्ची मुले, धिगिांची मुले
उपोषण कितात, त्यांची प््कृती गंभीि होते.
त्यांिा भेटायला सिकािकडे वेळ िाही.
आिक््णाची फूस देऊि सिकािकडूिच
आगीत तेल ओतण्याचे काम सुर्
असल्याचा आिोप जविोधी पक््िेते जविय
वडेट््ीवाि यांिी केला. मिाठा आिक््णावि
सुर् असलेल्या चच््ेत ते बोलत होते.
वडेट््ीवाि म्हणाले, िाज्याला जवकासाकडे
न्यायचे की अधोगतीकडे हा प््श्ि आहे.
चंद््पूि जिल्ह््ातील जभसी गावात धिगि
समािाची मुले सात जदवसांपासूि
उपोषणावि बसली. प््कृती गंभीि झाल्यािे
काल िबिदस््ीिे र्ग्णालयात िेले.
सिकािमध्येच िाहूि सिकािची मंडळी
आम्हाला  भेटत िाहीत, असा आिोप काही
मतं््ी किीत आह.े तय्ामळु ेमतं््य्ाचंा सिकािवि

जवश््ास िसल्याचे जदसूि येत असल्याचे ते
म्हणाले.
आयोगाच्या अध्यक््ांचा अिमान  :
जवदभ्ाातील एका मंत्््यािे आयोगाच्या
अधय्क््ाचंा अवमाि कलेा. आयोगाच ेसदथय्
असलेले सेवाजिवृत्् न्या. सदथ्य चंद््लाल
मश््ेाम यािंा एका उपसजचवािे कािण ेदाखवा
िोटीस बिावली. खिे ति आयोगाच्या 40

वपंपरी-वचंचिड आयुक्तांना बडतफ्क करा

दबािामुळे आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामे: िडेट््ीिार
िािकीय दबावामुळे िाज्य मागासवग््ीय आयोगाच्या सदथ्यांिी िािीिामा जदल्याचा

आिोप जवधािसभेतील जविोधी पक््िेते जविय वडेट््ीवाि यांिी केला. मागासवग्ा
आयोगातील सदथ्यांचा िािीिामा हा िािकीय दबावापोटी झाला आहे. सिकािला
ओबीसी प््जतजिजधत्व किणािे लोक िको होते आजण त्यात ते यशथ्वी झाले. एका
मागूि एक सदथ्यांिी जदलेल्या िािीिामाबाबत सभागृहात मुद््ा मांडणाि असल्याचे
वडेट््ीवाि यांिी सांजगतले. मिाठा आिक््णासंदभ्ाात आपली भूजमका मांडतािा
वडेट््ीवाि म्हणाले की, मिाठा समािाला आिक््ण जदले पाजहिे. ज्यांच्याकडे कुणबी
िो्दी आहेत त्यांिा प््माणपत्् देण्याला जविोध िाही. 

73 व्या घटनादुस््ीनुसार दर पाच वष्ाा्नी
थ्िावनक थ्वराज्य संथ्िांच्या वनवडणुका घेतल्या
पावहजेत; परंतु दोन-तीन वषे्् झाले राज्यातील
थ्िावनक थ्वराज्य संथ्िांच्या वनवडणुकाच
घेतलेल्या नाहीत, डे्ग्यूमुळे लोक मरत आहेत,
जनतेची कामे होत नाहीत, भ््ष््ाचार बोकाळला
आहे, जनतेच्या पैशाची लूट सुर् असून

प््शासक राज सुर् आहे. वपंपरी वचंचवडच्या
आयुक्तांनी भ््ष््ाचाराचा कळस गाठला आहे. या
आयुक्ताच्या भ््ष््ाचाराचे सव्व पुरावे आहेत.
ववधानसभेत हा प््श्न मांडला होता. मुख्यमंत््ी
यांनी पत्् देण्यास सांवगतले आहे. या भ््ष््
आयुक्ताला तातडीने बडतफ्फ करा अशी आमची
मागणी आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.

भाजपाने वणवा पेटचवला 
भाजपाप््वणत सरकारने महाराष्््् पेटवला असून तो
आधी शांत केला पावहजे. छत््पती वशवाजी

महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष््््ात वणवा
पेटवून भाजपाला काय वमळते? महागाई, बेरोजगारी,
दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, पाण्याची टंचाई आहे
तसेच आरक््णावर्न महाराष्््् अशांत करण्याचे पाप
केले जात आहे. राज्यातील पवरस्थिती
अत्यंत भयावह आहे. वाऱ्यावर
सोडणार नाही असे मुख्यमंत््ी
सांगतात पण भाजपाप््वणत
सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडले
आहे ही वस््ुस्थिती आहे.
- नाना पटोले,
प््देशाध्यक््, काँग््ेस

सहकारमंत््ी वदलीप वळसे पाटील यांची मावहती, दोषी्वर कारवाई करणार

एसरी सहकारी बँकेतील गैरव्यिहाराची चौकशी
\ नागपूर,  निराष्््् न्यूज नेरिक्क. िाज्य
पजिवहि महामंडळातील कामगािांच्या
जहतासाठी महािाष्््् थ्टेट ट््ान्सपोट्ा सहकािी
बँक थ्िापि किण्यात आलेली आहे. या
बँकेत जिवडणुकीिंति िवीि संचालक
मंडळ आले आहे. 
या संचालक मंडळािे घेतलेले जिण्ाय तसेच
त्यांच्या काळातील कामकािाची आज्िाक
तपासणी किण्यासाठी जिल्हा उपजिबंधक
मुंबई -1 यांची जियुक्ती किण्यात आली
आहे. या प््किणी दोि मजहन्यांत अहवाल
सादि किण्याच्या सूचिा देण्यात आल्या

आहेत. अहवाल
जिझव्ह्ा बँकेला सादि
किण्यात येईल.
तसेच बँकेतील
अ जिय जमतते बा बत
योग्य ती कािवाई
किणय्ात यईेल, अशी
माजहती सहकाि मंत््ी
जदलीप वळसे पाटील यांिी आि
जवधािसभेत प््श्िोत््िाच्या तासात जदली.
याबाबत िाष््् ्वादीचे आमदाि िोजहत पवाि
यांिी प््श्ि उपस्थित केला होता. 

180 कोरी्च्या ठेिी काढल्या :
अजधकची माजहती देतािा सहकाि पाटील
म्हणाले, बँकेची अशा प््कािची चच्ाा
झाल्यामुळे जभतीपोटी बँकेतील सभासदांिी
180 कोटी र्पयांच्या ठेवी काढल्या. बँकेत
23 िोव्हे्बि 2323 पय््ात 1844 कोटी
र्पयांच्या ठेवी आहेत. बँकेला कुठल्याही
प््कािे क््ती पोहोचणाि िाही, याची काळिी
शासि घेईल. बँकेला अडचणीतूि बाहेि
काढण्यासाठी शासि पूण्ापणे बँकेच्या
पाठीशी आहे, अशी ग्वाही वळसे पाटील
यांिी जदली.

मचहनाभरात चनण्णय घय्ावा
एस.टी. कामगारांच्या महाराष्््् थ्टेट
ट््ान्सपोट्ा सहकारी बँकेमधील आव्िाक

अवनयवमतता प््करणी मवहनाभरात चौकशी पूण्ा
कर्न दोषी्वर कारवाई करण्यात यावी. ही बँक
सव्ासामान्य माणसांची आहे. कज्ााचे व्याजदर 9
टक््े व 14 टक्क्यांवर्न 7 टके्् इतके कमी
करण्याचा  ठराव बँकेने घेतला. या ठरावामुळे बँकेचे
आव्िाक नुकसान होणार असल्याचे भारतीय वरझव्ा
बँकेने 15  सप्टे्बर2023 च्या पत््ान्वये महाराष््््
थ्टेट ट््ान्सपोट्ा सहकारी बँकेला वनद््ेश वदले आहे.
यात मोठ््ा प््माणात आव्िाक घोटाळे झाल्याची
मावहती आहे.
-  चवजय वडेट््ीवार, ववरोधीपक््नेते, ववधानसभा

शेततळे योजना
व्यापक करणार

\ नागपूर,  निराष्््् न्यूज नेरिक्क. ‘मागेल त्याला
शेततळे’ ही कृषी जवभागाची अत्यंत महत्््वाकांक््ी
योििा असूि, अवष्ाणग््स्् भागातील शेतकऱ्यांिा
याचा अजधक लाभ जमळावा, यादृष््ीिे जवदभ्ा,
मिाठवाड््ासह कोकणातदेखील या योििेला
अजधक व्यापक थ्वर्प देण्यात येणाि असल्याची
माजहती कृजषमंत््ी धिंिय मंुडे यांिी जवधािसभेत
प््श्िोत््िाच्या तासात बोलतािा जदली. शेततळे मंिूि
किण्याची प््ज् ्िया कृषी जवभागाकडे असली तिी
िाबजवण्याची िबाबदािी िोिगाि हमी जवभाग पाि
पाडतो, त्यामुळे दोन्ही जवभागांचा समन्वय साधूि
लाभार्य्ााला लाभ देण्यासाठी दोन्ही जवभागांच्या
समन्वयातूि अजधक व्यापक थ्वर्प जदले िाईल,
असहेी मुडं ेयाप्स्गंी म्हणाल.े शतेतळ्यािंा जमळणािा
दि व त्यातील फिक दूि कर्ि अजधक व्यापक
किण्याचा जिण्ाय घेतला िावा, असा प््श्ि आमदाि
भाथ्कि िाधव व आ. शेलाि यांिी उपस्थित केला.
त्यावि मुख्यमंत््ी यांच्या अध्यक््तेखाली बैठक घेऊि
जिण्ाय घेणाि असल्याचे मुंडे म्हणाले.

सरकारचे मंत् ्ी समाजाला भडकवितात
आरक््णावर्न वडेट््ीवार सभागृहात आक््मक

मराठा, ओबीसी 
एकमेकांिे शत््ू बनले

आरक््णावर्न तारीख पे तारीख राज्यात
सुर् आहे. उपोषणावर बसले की तारीख

द््ायची. मग तारखेवर्न घोळ आहे. सध्या
ओबीसी, मराठा समाज एकमेकांचे शत््ू बनले
आहे. एकमेकांच्या सुखदु:खाचा सािीदार वैरी
होत आहे. खांद््ावर घेणारा माणूस
आता अंत्यववधीच्या खांद््ावर
घ्यायला तयार आहे. समाजाला
भडकावण्याचे काम केले जात आहे.
- चवजय वडेट््ीवार,
ववरोधीपक््नेते,
ववधानसभा

जातचनहाय जनगणना करा
आरक््ण वदलेल्या जाती एकत्् घेतल्यास त्यांची
संख्या 72 टक््े आहे. मात्् त्यांना वमळणारे
आरक््ण 27 टक््े आहे, तर उव्ावरत 28 टक््े
समाजाला 50 टक््े आरक््ण आहे. ज्यामध्ये
ब््ाह््ण, शीख, मारवाडी, गुजराती असे अनेक
समुदाय आहे; परंतु यातील अनेकजण व्यापारी
आहेत. ज्यांना आरक््णाची गरज नाही. अशा
स्थितीत 50 टक्क्यांवर वकती जाती्चा अवधकार
आहे? यासाठी जातवनहाय गणना झाली पावहजे.
ज्यांना आरक््णाची गरज नाही, त्यांना आरक््ण देणे
चुकीचे असल्याचे वडेट््ीवार म्हणाले.

बैठकीत तीि वेळा ते गैिहिि होते. तुम्ही
गैिहिि िाहता आजण पूण्ा पगाि घेता असे
उपसजचव तय्ािंा म्हणाल ेहोत.े ह ेयोग्य िाही.
सागि जकल्लािीकि यांिी व इति दोि
सदथ्यांिी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकि
मिाठवाडा जवद््ापीठात ओबीसी िोथ्टि
बघायला गेले. त्या जठकाणी कुलगुर्
उपस्थित िव्हते. त्यावर्ि जकल्लािीकि
यांचा िािीिामा घेतला. इति दोघांिा उत््ि
माजगतले. आयोगाच्या बैठकीत झालेला वाद
सिकािच्या हस््क््ेपामुळे झाल्याचा आिोप
यावेळी वडेट््ीवाि यांिी केला.
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वििानसभेत आमदार
नाही, मंत््ीही अनुपस्सित

विविमंडळ सदस्य फोरोग््ाफिर्न जुगलबंदी
ववधानसभेत ववरोधकांनी उपस्थित केला मुद््ा, ज्येष््ता पाळण्याचा आग््ह

\नागपरू,बय्रुो वरपोर्टर. अजधवशेि काळात
जवधािसभेतील सदथ्यांचे एकज््तत छायाजचत््
काढण्यावर्ि गुर्वािला जविोधकांिी िािािी
व्यक्त केली. ज्येष््ता पाळण्यात आली िाही.
मंत््ी व सदथ्य 15 जमजिटे उभे होते. शेवटच्या
तीि जमजिटांत जििोप देण्यात आला, यासािखे
मुदे्् उपस्थित किीत जविोधकांिी यापूव््ी असे
कधी झाले िव्हते याकडे सभागृहाचे लक््
वेधले. जवधािसभाध्यक्् यांिी दुपािी 12
वािता पुन्हा फोटो काढण्यात येईल, असे
सांगत चचे््ला जविाम जदला.
िाष््््वादीचे ियंत पाटील यांिी शेवटच्या तीि
जमजिटांत प््धाि सजचवांिी जििोप जदल्याचे
सांजगतले. फोटो काढतािा ज्येष््ता डावलली
गेली. 15 जमजिटे वाट बघत अिेकिण उभे
होते. मंज््तमंडळातील सदथ्य व इतिही
आमदाि ताटकळत होते. शेवटच्या तीि
जमजिटातं फोटो काढल.े  जवजधमंडळ सदथय्ाचें
एकज््तत फोटोसेशि असल्यािे ही बाब गंभीि

आहे. मी सातव्यांदा फोटो काढत असल्याचे
सांगत त्यांिी मुख्यमंत््ी व उपमुख्यमंत््ी उभे
िाजहले, याकडे लक्् वेधले. िात््ी िेवण जदले

म्हणूि आणखी बोलत िाही, अशी जमश्कील
किीत त्यांिी आपली भाविा बोलूि
दाखजवली. 

फडणवीसांनी घेतली वफरकी : नाना पटोले यांनी वववधमंडळ
सदथ्यांचे एकव््तत छायावचत्् काढताना ज्येष््तेनुसार व्यवथ्िा
करावी, अशी भूवमका मांडली. मुख्यमंत््ी आले नाहीत म्हणून्ा एक
खुच््ी वरकामी होती. त्यावर दोघांपैकी एकाने बसून घ्यायला हवे होते.
फोटो काढताना पुढच्या काळात असे होऊ नये. ज्येष््ता ठरवून उभे
करावे. त्यावर उपमुख्यमंत््ी फडणवीस यांनी वरकामी खुच््ी
तुमच्यासाठीच होती, असे जयंत पाटलांना उदे््शून सांगत वकमान
फोटोत तरी बसून घ्या, अशी वफरकी घेतली. यापूव््ी कामकाज
तहकूब कर्न फोटो काढले जायचे, असे फडणवीस म्हणाले. 

जय्ेष््तेवरन्ही
प््शन्चिनह्
ठाकरे गटाचे भाथ्कर जाधव
यांनी फोटो प््श्नोत््राच्या
तासानंतर काढावा, अशी
सूचना केली. उपमुख्यमंत््ी
अवजत पवार यांनी
ववधानपवरषदेचे एकव््तत
फोटो कधी काढणार याची
मावहती घेऊन ववधानसभेतील
सदथ्यांची फोटोसेशनची वेळ
ठरवावी, असे सांवगतले.
बाळासाहेब िोरात यांनी
माजी मुख्यमंत््ी अशोक
चव्हाण नसल्याने मंगळवारी
फोटो काढावेत अशी सूचना
केली.

दहापैकी पाच लक््वेधी्वरच झाली चच्ाा
\नागपूर, ब्युरो
वरपोर्टर. लक््वेधी
जवचािणािे आमदाि
आजण त्याला उत््ि
देणािे मंत््ी
सभागृहात उपस्थित िसल्यामुळे
जवधािसभेच्या जवशेष बैठकीचे कामकाि
गुर्वािी सकाळच्या सत््ात तहकूब किावे
लागले. मंत््ी आजण आमदािांच्या
अिुपस्थितीमुळे सभागृहात फक्त 5
लक््वेधी घेण्यात आल्या. त्यािंति सुमािे
पाऊण तास सभागृहाचे कामकाि तहकूब
किण्यात आले. जवधािसभेचे कामकाि
गुर्वाि, 14 जडसे्बिला सकाळी 9 वािता
सुर् झाले. 11.45 वाितापय््ात जवशेष
बैठकीची वेळ होती. मात््, आमदाि आजण
मंत्््यांच्या अिुपस्थितीमुळे िवळिवळ

पाऊण तास आधीच कामकाि तहकूब
किावे लागले. सभागृहाचे कामकाि सुर्
झाल्यािंति केवळ दोि मंत््ी उदय सामंत
आजण गुलाबिाव पाटील तसेच सत््ाधािी
पक््ाचे 2 ति जविोधी बाकावि 2 आमदाि
उपस्थित होते.

विशेष बैठकीचे
कामकाज तहकूब 
लक््वेधी ववचारणारे आमदार व त्याला उत््रे
देणारे मंत््ीच सभागृहात उपस्थित नसल्यामुळे
कामकाज तहकूब करावे लागले. वदवसभर
जास्् कामकाज असल्यामुळे ववशेष बैठक
लावण्यात आली होती. 10 ते 12 लक््वेधी
कामकाजात होत्या मात्् मंत््ी आवण आमदार
अनुपस्थित होते. सभागृहात मंत््ीच उपस्थित
नसल्याने बैठकीचे कामकाज तहकूब केले.

धर्ाा्तर करणाऱ्यांचे
आरक््ण काढून टाका

नागपूर. आजदवासी्िी इथ्लाम, ज््िश््ि धम्ा
थव्ीकािला आह.े त ेअिुसजूचत िमाती आजण
अलप्संखय्ाक असा दुहेिी लाभ घते आह.े हा
प््काि गंभीि असूि धम्ाा्तजित आजदवासी्िा
आिक््णातूि वगळण्यात यावे, अशी मागणी
जवधाि पजिषदेतील सदथ्यांिी िोिकसपणे
मांडली. सदथ्य जििंिि डावखिे, प््वीण
दिेकि व प््साद लाड यांिी लक््वेधी
सूचिेद््ािे िाज्यातील शासकीय
आयटीआयमधये् धमा्ात्जित जवद््ारय्ा्ाि्ी प्व्शे
घेतल्याचा मुद््ा उपस्थित केला. िन्मािुसाि
िातीचे लाभ अखेिपय््ात जमळतील, असा
अजधकाि सजंवधािाि ेजदललेा आह.े िातीच्या
आधािावि भेदभाव केला िाऊ शकत िाही.
यामुळे छापील उत््िात जवद््ार्य्ाा्ची यादी
त्यांच्या धम्ाािुसाि प््जसद्् किणे चुकीचे
असलय्ाचा मदु््ा आमदाि कजपल पाटील यािंी
उपस्थित केला. मात्् िाज्य व के्द््ाद््ािे केल्या
िाणाऱ्या आज्िाक पाहणी अहवालातसुद््ा
सव्ा धम्ा व िाती्चा उल्लेख कर्ि माजहती
जदलेली असते. 

नागपूर. सांगली जिल्ह््ातील दुष्काळी
पजिस्थिती व त्यामुळे जिम्ााण होणाऱ्या
भीषण पाणीटंचाईकडे िाष््् ्वादी काँग््ेसचे
आमदाि ियंत पाटील यांिी आि
सभागृहाचे लक्् वेधले. कोयिा धिणाचे
पाणी लवकिात लवकि कृष्णा िदीत
सोडण्यात यावे, अशी मागणी त्यांिी केली.
कोयिेतूि पाणी कमी आल्यािे कृष्णा िदी
कोिडी पडली आह.े त्यामुळे ताकािी आजण
अन्य उपसा जसंचि योििेचे पंप बंद
किण्यात आले आहेत. जिल्ह््ाचे हक््ाचे
32 टीएमसी पाणी उपलब्ध कर्ि देणे व
कषृण्ा िदी कोिडी ि पड ूदणेे ही सिकािची
िबाबदािी आहे, असे ते म्हणाले. 

कोयनेचे पाणी कृष्णा
नदीत सोडा: पाटील
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